
Tillögur Súgfirðinga að umsjá grænna svæða 

 

Hverfisráðið óskaði eftir tillögum frá bæjarbúum um fegrun svæða á Suðureyri. Listinn hér 

fyrir neðan er samantekt af þeim óskum.  

 

1. Svæðið í kringum tjörnina. Þarf að slá það svæði og gaman ef hægt væri að fegra það 

með blómum eða/og runnum. Jafnvel blómaker. Vinsælt svæði að ganga um.  

 

2. Snyrta tré fyrir ofan félagsheimilið og slá í kringum tröppurnar sem liggja upp á 

hjallaveg, snyrta rósarrunnar við Eyrargötuna og kanna ástand trjáa fyrir ofan Comfy 

Guesthouse.  

 

 

3. Sjöstjarnan. Laga grasþökur og ná upp betra grasi þar. Fjarlægja járnhæla sem eru þar 

frá jólatrénu ásamt því að setja lok yfir jólatrésfót þar sem nú stendur timbur upp úr. 

(Við óskum eftir því að fá að vita verkferla í kringum jólatréð við niðursetningu og 

þegar það er tekið. Þetta hefur aldrei verið vandamál þar til í fyrra og svo aftur núna. 



Hversvegna er ekki hægt að fjarlægja þessa hæla og loka fyrir holuna sem jólatréð er 

sett ofan í strax þegar það er tekið niður? Það er mikil hætta sem skapast við þessa 

hæla og nú þessa holu og ekki bara á sumrin þegar snjórinn er bráðnaður heldur eins 

þegar krakkar eru að leika sér í snjónum því þá sjást ekki þessir hælar og auðveldlega 

væri hægt að slasa sig á þeim sem hefur sem betur fer ekki gerst). Á stjöstjörnunni er 

listaverk sem þarf að snyrta runna í krinum og skipta um batterí í klukkunni á því.  

 



 

 

4. Mála blómaker, laga bekki og mála leiktæki á sumarróló. 

5. Grasblettur þegar þú keyrir inn í bæinn þá væri gaman að setja þar niður litrík blóm. 

Jafnvel sem stafa Suðureyri. Eitthvað sem tekur fallega og skemmtilega á móti fólki 

þegar það keyrir inn í bæinn. Skilti með kort af bænum og jafnvel gönguleiðir.  

 

6. Kantskera gróður af gangstéttum.  

7. Kerfill. Mikið vandamál við Aðalgötu frá Sjöstjörnu að Klofningi. Eins á Hjallavegi 

og þarf að slá hlíðina og eitra fyrir kerfli.  

 

8. Hringtorg við Túngötuna sem þyrfti að fegra. Ljót órækt þar núna.  



 

9. Svæðið fyrir aftan sundlaugina þarf að laga. Þar var mokað í sundur í júlí í fyrra þegar 

mikla rigningin kom. Gaman væri að gera það svæði fallegt enda labba þar framhjá 

allir sem koma í sundlaugina okkar góðu.  

 

Kærar Þakkir 

Hverfisráð Súgandafjarðar  


